



จดหมายข่าว

สำนักทะเบียนและประมวลผล



ปีที่ 4 ฉบับที่ 32 เดือนมีนาคม 2553

นัยสำคัญทางกฎหมายจาก คำพิพากษาศาลปกครอง : คดี ADMISSIONS

โดย : นางนุชนาท สุทธิปัญญา งานรับเข้าศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อันเนื่องมาจากเกิดข้อพิพาทในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบกลาง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือก จากเดิมสอบแข่งขันในระบบ ENTRANCE ซึ่งนักเรียนต้องสอบแข่งขัน เพียงปีละ ๑ ครั้ง ไปเป็นระบบ ADMISSIONS ที่ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ผลการเรียน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการ เรียนรู้ (GPA) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) โดย เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป จึงเกิดมีคดีฟ้องต่อศาล ปกครองระยอง (คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๑/๒๕๕๐, ๑๒/๒๕๕๑ คดี หมายเลขแดงที่ ๑๒๙-๑๓๐/๒๕๕๒) โดยนักเรียนผู้ฟ้องคดีทั้ง ๔๖ คน ฟ้องที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สถาบันอุดมศึกษาอีก ๒๑ แห่ง เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒-๒๒ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒๓ ใน เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดหลัก เกณฑ์ให้เปลี่ยนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจาก ระบบ ENTRANCE มาเป็นระบบ ADMISSIONS มีเนื้อหาว่าการคัด เลือกว่าบุคคลเข้าศึกษาในระบบ ADMISSIONS ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรม ดังนั้น การจะพิจารณาเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการ รับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ADMISSIONS ตามคำพิพากษาของศาลปกครองระยองที่ให้ข้อวินิจฉัยและประเด็น ทางกฎหมายเป็นลำดับดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อวินิจฉัย

๑. ศาลปกครองมีอำนาจวินิจฉัยคดีนี้หรือไม่ และเงื่อนไข แห่งการฟ้องคดีครบถ้วนหรือไม่

นักเรียนผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนผ่านชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติโดย ขอให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ และที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) แฉลงต่อสื่อมวลชนว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ และผู้ฟ้องคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายใน เก้าสิบวันนับจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ศาลมีอำนาจ รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาด้วยเหตุผลดังนี้

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นคณะบุคคลซึ่ง

ประกอบไปด้วยผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกฟ้องคดีและเป็น หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อมหาวิทยาลัยที่ ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งและมี อำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกฯ ตามที่เห็นสมควร ดังนั้น การที่สถาบันอุดมศึกษาที่ถูกฟ้องคดีออกข้อกำหนดตามมติของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยให้นำระบบ ADMISSIONS มาใช้คัดเลือกฯ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกแทน ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยที่ ถูกฟ้องคดีย่อมมีสภาพเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อ สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองย่อมมีอำนาจ ตรวจสอบการกระทำทางปกครองดังกล่าว

๒. ความชอบด้วยกฎหมายของการกำหนดเปลี่ยนแปลงค่า น้ำหนักขององค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ศาลปกครองระยองได้วินิจฉัยให้เหตุผลดังนี้

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) โดยมีค่าน้ำหนักรวมร้อยละ ๓๐ ได้ มาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นความเพียรของนักเรียนที่ตั้งใจเรียนวิชาต่างๆ จนครบหลักสูตรตลอดเวลา ๓ ปีเต็ม ย่อมมีผลโดยตรงต่อการศึกษา ต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) โดยมีค่าน้ำหนัก รวมร้อยละ ๗๐ ได้มาจากคะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลาง คะแนนส่วนนี้สะท้อนถึงความรู้และความสามารถ ของนักเรียนแต่ละคนที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัย

ดังนั้น องค์ประกอบทั้งสองส่วนดังกล่าว สามารถใช้วัดความรู้ และความตั้งใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามวัตถุประสงค์ ของกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ประกอบกับข้อเท็จจริง ปรากฏว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ให้โรงเรียน นักเรียนและบุคคลทั่วไปทราบล่วงหน้าว่า ตั้งแต่ปีการ

ศึกษา ๒๕๔๙) จะใช้ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (ADMISSIONS) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยไม่มีระบบสอบแข่งขัน (ENTRANCE) แสดงว่านักเรียนทั่วประเทศต่างได้รับทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวและมีโอกาสแข่งขันเพื่อให้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่ดีและมีโอกาสสอบแบบทดสอบทางการศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างเสมอภาค นอกจากนี้ การนำองค์ประกอบทั้งสองส่วนมาใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยยังเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา และวรรคสอง ที่บัญญัติให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ดังนั้น การกำหนดเปลี่ยนแปลงค่าน้ำหนักขององค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเมื่อได้ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน นักเรียน และบุคคลทั่วไปทราบล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ดังกล่าวประมาณ ๓ ปี เป็นระยะเวลาเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาในการเตรียมตัว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

๓. การนำคะแนน GPAX และคะแนน GPA มาใช้คัดเลือกไม่เป็นธรรม

เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ศาลปกครองระยองได้วินิจฉัยให้เหตุผลดังนี้

เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งให้เกรดนักเรียนไม่ได้มาตรฐานเดียวกันนั้น เห็นว่า เมื่อโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเป็นผู้ออกข้อสอบและประเมินหรือให้คะแนนนักเรียนกันเอง ย่อมไม่สามารถทำให้คะแนนหรือผลการประเมินนักเรียนอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้คะแนนดิบ คะแนนเป็นร้อยละ หรือคะแนนเป็นเกรดก็ตาม แต่ก็เชื่อได้ว่าโรงเรียนแต่ละแห่งจะต้องพยายามรักษาคุณภาพของโรงเรียนโดยการประเมินผลการเรียนและให้เกรดนักเรียนของตนให้อยู่ในมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากจะมีการตรวจสอบและประเมินผลการให้เกรดนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศอยู่แล้ว โดยมีการจัดสอบนักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยการใช้แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละปี ประกอบกับเมื่อพิจารณาคะแนน GPAX และคะแนน GPA ที่นำมาใช้ในระบบ ADMISSIONS แล้วเห็นว่ามีความหนักแน่นเพียงร้อยละ ๓๐ เท่านั้น ส่วนคะแนนที่ได้จากการสอบ คือ คะแนน O-NET และ A-NET มีค่าน้ำหนักรวมถึงร้อยละ ๗๐ กรณีจึงสามารถใช้ถ่วงค่าน้ำหนักคะแนนที่ได้จากให้เกรดของโรงเรียนต่างๆ ได้

ประเด็นที่ว่านักเรียนที่ได้คะแนนผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และปีที่ ๕ ไม่มีโอกาสแก้ตัวในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือนักเรียนที่เลือกเรียนสายศิลป์จะไม่มีโอกาสเปลี่ยนไปเรียนสายวิทย์ นั้น เห็นว่าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะใช้ระบบ ENTRANCE มาเป็นระบบ ADMISSIONS ต่างก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ตามเหตุผลที่ผู้กรณียกขึ้นกล่าวอ้างและไม้อาจหาข้อยุติได้ว่าระบบใดเป็นระบบที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การเปลี่ยนแปลงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบัน

อุดมศึกษาจากระบบ ENTRANCE เป็นระบบ ADMISSIONS ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องการศึกษาและโรงเรียนต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไปให้ใช้ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (ADMISSIONS) โดยไม่มีระบบสอบแข่งขัน (ENTRANCE) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนทั่วประเทศที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ และประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ให้รู้หรือควรรู้ถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ในระบบ ADMISSIONS ได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงไม่อาจกล่าวอ้างถึงผลการเรียนที่ผิดพลาดหรือการเลือกสายการเรียนที่ผิดพลาดได้

ส่วนประเด็นการแปลงคะแนน GPAX และคะแนน GPA ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันนั้น เห็นว่าระบบการศึกษาของประเทศกำหนดให้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนนักเรียนเป็นเกรด คือ เกรด ๑ ถึงเกรด ๔ เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้อ้างอิงในการศึกษาต่อ และเมื่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๒๑ แห่ง ออกข้อกำหนดให้นำผลการเรียนของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงต้องนำคะแนนที่ให้เป็นเกรดมาใช้ในการคัดเลือกฯ ส่วนการแปลงค่าจากคะแนนเกรดเป็นคะแนนร้อยละ เห็นว่าวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ถือได้ว่าเป็นหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องวิธีการหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงสามารถนำมาใช้ในการคำนวณเพื่อให้คะแนน GPAX และคะแนน GPA มีหน่วยเป็นร้อยละเช่นเดียวกับคะแนน O-NET และ A-NET ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงที่มาของเกรดและไม่ได้ว่าเป็นการได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันแต่ประการใด แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าวิธีการคำนวณดังกล่าวไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันบ้าง โดยมีข้อเสนอแนะให้ใช้วิธีการคำนวณรูปแบบ อื่นแทนนั้น เห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นเรื่องที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๒๑ แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรที่จะเข้าไปพิจารณา ปรับปรุงวิธีการคัดเลือกให้มีการเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

โดยในชั้นนี้ เมื่อได้ฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณดังกล่าวถูกต้องตามรูปแบบและวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้ว ศาลย่อมไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นอำนาจดุลพินิจฝ่ายบริหาร

๔. ความเหมาะสมของการนำผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือก

สำหรับประเด็นที่ว่าผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งของโรงเรียนและนักเรียน การที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๒๑ แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้นำคะแนน O-NET ในปีที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เท่านั้น มาใช้คัดเลือกฯ ทำให้นักเรียนที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ดี หรือนักเรียนที่ขาดสอบไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หมุดโอกาสในการสอบแก้ไขในปีถัดไปนั้น ศาลปกครองระยองมีความเห็นว่า แม้การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานจะมีวัตถุประสงค์เป็นการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งของโรงเรียนและนักเรียนก็ตาม แต่การทดสอบดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นการสอบแข่งขันนักเรียนทุกคนโดยใช้ข้อสอบกลางเหมือนกันทั่วประเทศ ดังนั้นคะแนน O-NET จึงสามารถใช้วัดความรู้และความสามารถของนักเรียนแต่ละคนได้ นอกจากนี้เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบ ADMISSIONS ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทั่วประเทศทราบถึงหลักเกณฑ์ในการให้สอบ O-NET ได้เพียงครั้งเดียวในปีที่จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็นับได้ว่าเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ดังนั้น หากมีนักเรียนคนใดเข้าสอบ O-NET แล้วได้คะแนนไม่ดี หรือนักเรียนที่ขาดสอบเพราะติดภารกิจใดๆ ย่อมไม่อาจกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

กรณีนักเรียนที่ขาดสอบเนื่องจากสภาวะการเจ็บป่วย เห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีบุคคลใดสามารถควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๒๑ แห่ง และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะพิจารณาหาวิธีการเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดสอบเนื่องจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว

ส่วนกรณีที่อ้างว่า เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา ตามมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้นเห็นว่า มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๒๑ แห่ง และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีใช้การศึกษาขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว และไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติดังกล่าว และ มาตรา ๔๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษามีได้มีวิธีการคัดเลือกในระบบ ADMISSIONS แต่เพียงช่องทางเดียว หากยังมีการสอบระบบรับตรงและระบบโควตาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่นักเรียนทั่วประเทศสามารถสอบแข่งขันเพื่อเข้าสู่อุดมศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ รวมทั้งยังมีมหาวิทยาลัยของรัฐที่รับนักศึกษาในระบบเปิดและมีมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งที่เป็นทางเลือกให้สามารถสมัครเข้าสู่อุดมศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อีกหลายช่องทาง ข้ออ้างของนักเรียนผู้ฟ้องที่ว่าเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษาดำเนินการตามรัฐธรรมนูญจึงฟังไม่ได้นัยสำคัญของคำวินิจฉัยที่มีต่อการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลางและกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อพิจารณาจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองระยองที่มีต่อคดีแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้ที่จะถูกฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลางและกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น จะได้แก่

๑. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะถูกฟ้องเป็นอันดับแรกในฐานะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาโดยการกำหนดจะมาจากมติของที่ประชุมอธิการบดีเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง

๒. สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของอธิการบดีที่เป็นส่วนหนึ่งของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก็จะถูกฟ้องด้วยเช่นกัน กล่าวคือ มติของที่ประชุมอธิการบดีจะมีผลต่อการปฏิบัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับการทบทวนของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาเป็น

หลักสำคัญเพราะสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้รับนโยบายอันเป็นมติร่วมกันมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงหรือเป็นรูปธรรมขึ้นมา ดังนั้นหากเกิดข้อพิพาทขึ้นก็จะถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ด้วย

๓. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เนื่องจากเป็นผู้รับนโยบายจากที่ประชุมอธิการบดีเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา

๔. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) น่าจะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เนื่องจากสำนักงานทดสอบฯ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และจะดำเนินการจัดสอบเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ซึ่งในการจัดสอบดังกล่าวผู้เข้ารับการศึกษาหรือผู้ปกครองอาจเห็นว่าเป็นการจำกัดสิทธิในการคัดเลือกหากพลาดโอกาสในการสอบ

สำหรับแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้องคดีเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อศาลปกครองนั้น เห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีแผนและกำหนดนโยบายที่ชัดเจนพร้อมแจกแจงรายละเอียด ความสำคัญ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการกำหนดเกณฑ์ต่างๆ มากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น

๑. วางแผนก่อนการดำเนินงานโดยมีการประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการสมัครเข้าศึกษาไว้ล่วงหน้า

๒. แจงและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครทั้งหลายทราบถึงหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการสมัคร หากจะมีการเปลี่ยนแปลงควรประกาศไว้ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า ๑ ปี สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และไม่ต่ำกว่า ๓ ปี สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ทั้งหมด

๓. กรณีนักเรียนที่ขาดสอบ (O-NET) เนื่องจากสภาวะการเจ็บป่วย เห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรงว่าจะวิธีการเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดสอบเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอย่างไร เช่น จัดให้มีการสอบ O-NET อีกรอบสำหรับผู้ขาดสอบโดยกำหนดยื่นคำร้องและกำหนดวันสอบรอบใหม่สำหรับผู้ขาดสอบให้ชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน แต่ควรคำนึงถึงเหตุแห่งการขาดสอบว่าสุดวิสัยหรือไม่เพียงใด

บทส่งท้าย

หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการรับบุคคลเข้าศึกษาและกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ควรจะยึดหลักในกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการดำเนินงานคัดเลือกเป็นสำคัญ ตลอดจนควรสร้างความเป็นธรรมและมีวิธีการดำเนินงานที่โปร่งใส ให้เกิดขึ้นแก่สังคมให้มากที่สุด ซึ่งอาจจัดทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกหากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างน้อยก็เป็นการโยนหินถามทางว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร แตกต่างหรือเหมือนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อจะได้หาทางออกและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบ้างไม่มากนัก ทั้งนี้ ความคิดเห็นดังกล่าวต้องอยู่ภายในกรอบแห่งกฎหมายว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยด้วย



ประมวลภาพ กิจกรรม  ประมวลภาพ กิจกรรม  ประมวลภาพ กิจกรรม



สำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอหลักสูตรและประชาสัมพันธ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก



โครงการมุมมองสำนักทะเบียนฯ ในสายตาคุณ ครั้งนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยม ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน และสร้างความเข้าใจที่ดีในการทำงานร่วมกัน ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2553



งานเปิดห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ของสถาบันภาษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ เข้าร่วมงานด้วย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน สำนักทะเบียนฯ ได้นำรูปแบบการจัดห้อง มาเป็นต้นแบบเพื่อให้บริการนักศึกษาต่อไป

ประมวลภาพ กิจกรรม  ประมวลภาพ กิจกรรม  ประมวลภาพ กิจกรรม



สำนักทะเบียนฯ จัดประชุมการจัดทำปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ของ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนฯ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553



โครงการสานใจสร้างสุขประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 ตามกระแสเดือนแห่งความรัก สำนักทะเบียนฯ จัดกิจกรรม เล่าประสบการณ์ ความรัก บอกผ่านความรู้สึก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรักของประชาคม อย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553



สุขสันต์วันเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ขอให้สุขกาย สุขใจ ตลอดทั้งปีและตลอดไปนะครีบ วันที่ 8 พิณรุฒันท์ วันที่ 16 พีชยวัฒน์ และวันที่ 26 พิบุญจิรา

วันที่ 8	วันที่ 16	วันที่ 26
		
พินัด	ปิชยวัฒน์	ปิณ

สุขสันต์วันเกิด เดือนกุมภาพันธ์
เดือนแห่งความรัก กับวาเลนไทน์

Sending my love to you
On the day I'm very thought of you.

สงวนลิขสิทธิ์ ในวันที่มีหัวใจเปี่ยมด้วยความดีเสมอ



Inside สนท.

สวัสดีครับ

Inside สนท. ประจำเดือนมีนาคม 2553 เดือนนี้ ทั้งอากาศและบรรยากาศร้อนจริงๆ ร้อนกันไปทั่วประเทศเลยครับ แะถึงร้อนแค่ไหน เราทุกคนก็ยอมต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ สำนักทะเบียนฯ เขียวความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 53 ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการ ด้านการจัดการข้อมูล และรองรับกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในการเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสมบูรณ์ ทั้งการทำบัตรนักศึกษา การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และการจดทะเบียนฯ Dragonfly ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ ให้เห็นว่าที่นักศึกษา ธรรมศาสตร์ ช่วงนี้เข้าไปได้โดยที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ จำ นอกจากนี้ในเดือนนี้สำนักทะเบียนฯ มีกิจกรรมอะไรมาหลายร้อนกันบ้าง ติดตามได้เลยครับ

สัมมนาประจำปี 2553

นับเป็นโอกาสอันดีเยี่ยม ที่พี่น้องชาวสำนักทะเบียนฯ ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน การดูงานในครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์และมีโอกาส แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ด้วยอ้อมสยามของพี่น้องชาวสำนักฯ อีกด้วยครับ



นอกจากนี้ พี่น้องชาวสำนักทะเบียนฯ ยังได้มีโอกาสทัศนศึกษา ณ เมืองมาเก๊า-จูไห่ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 14-16 มี.ค. 53



เดินทางท่องเที่ยว กับ MASS

สำนักทะเบียนฯ มุ่งสู่การเป็นสำนักทะเบียนฯ จัดแบบช้อปไป โดยในครั้งนี้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ จ.นครนายก เพื่อระดมสมอง รวบรวมองค์ความรู้และวางแผนร่วมกัน



Dragonfly

พื้กัทรขอตอบ



ลว้ลดีค้ะ เดือนมีนาคม เป็นช่วงที่น้องๆ กำลังสอบปลายภาคของภาค 2/52 พื้กัทรขอใ้พี่น้องๆ ตั้งใจอ่านหนังสือสอบ และขอใ้พี่น้องๆ ทุกคนโชคดีกับผลการสอบของภาค 2/2552 กันทุกๆ คนนะค้ะ มีน้องๆ แวะมาเยี่ยมเยียนและสอบถามอยู่บ่อยๆ ที่หน้าเคาน์เตอร์ ดังนี้ค้ะ

น้องถาม ช่วงของการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาภาค S/2552 เมื่อไหร่ค้ะ

พื้กัทรตอบ วันที่ 29 มีนาคม – 5 เมษายน 2553 ทาง www.reg.tu.ac.th ค้ะ

น้องถาม แจ้งจบแล้ว เกรตออกครบแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างและจะทราบได้อย่างไรว่าสำเร็จการศึกษาค้ะ

พื้กัทรตอบ หลังจากเกรตออกครบ สำนักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบโครงสร้างใ้นักศึกษา ถ้านักศึกษาเรียนครบโครงสร้างจะทำการเสนอเวียนสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษาภายในสองสัปดาห์ นักศึกษาตรวจรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ใ้ที่ www.reg.tu.ac.th

น้องถาม วันเปิดภาค 1/2553 เมื่อไหร่ค้ะ

พื้กัทรตอบ วันที่ 14 มิถุนายน 2553

น้องถาม จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ ภาค 1/53 เมื่อไหร่ค้ะ

พื้กัทรตอบ

นักศึกษารุ่น 47-50	จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ	26-28 เมษายน 2553
นักศึกษา รุ่น 51	จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ	27-29 เมษายน 2553
นักศึกษา รุ่น 52	จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ	28-30 เมษายน 2553

น้องถาม จะจดทะเบียนภาค 1/2553 แล้ว แต่บัตรนักศึกษาหาย ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างค้ะ

พื้กัทรตอบ นักศึกษาที่ทำบัตรหาย ต้องทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาใบแจ้งความ 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายสีสวมเครื่องแบบนักศึกษา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา
4. รูปถ่ายสีสวมเครื่องแบบนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ติดในแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว
5. กรอกแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา
6. นักศึกษายื่นคำร้องใ้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เคาน์เตอร์ขอหลักฐานการศึกษา ในเวลาราชการ 08.30-16.00 น. ไม่พักกลางวันค้ะ

สุดท้ายนี้ พื้กัทรขอใ้พี่น้องที่จดทะเบียนเรียน S/2552 ก็ขอใ้เรียน SUMMER กันอย่างสนุกสนานสำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้เรียน ก็อย่าลืมกลับบ้านไปหาคุณแม่คุณแม่ค้ะ จะได้หายคิดถึง มีอะไรแวะมาหาพื้กัทรที่สำนักทะเบียนฯ นะค้ะ

คุยท้ายเล่ม

บก. tactics



ลมร้อน ความแห้งแล้งมาเร็วมาก เดือนมีนาคมนี้จึงร้อนเหลือเกินทั้งร่างกาย และร้อนใจ ขอ แก้อร้อนด้วยคำพิพากษาศาลปกครองระยอง คดีการคัดเลือกระบบ Admissions เมื่อปี 2552 ส่วน นื่องๆว่าที่นักศึกษาใหม่ธรรมศาสตร์ที่ร้อนใจว่ากิจกรรมนักศึกษาใหม่จะประกาศเมื่อไหร่จะได้วางแผน ทำกิจกรรมอื่นๆได้ มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2553 ค่ะ สำหรับนักศึกษาใหม่ที่มี ปัญหาเรื่องที่พักในช่วงที่ต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยตามปฏิทินนักศึกษาใหม่แจ้งขอพักค้างชั่วคราวได้ โดยแจ้งที่ฝ่ายการนักศึกษา

ข่าวดี...สำหรับนักศึกษาเก่าหลังจากแจ้งจบ และเกรดออกครบแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ทางออนไลน์ ไม่ต้องกลางาน ไม่ต้องเดินทางมาร้อนๆ ขึ้นทะเบียนทางออนไลน์ได้สบายๆ กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และอย่างลืมนสมัครเป็นสมาชิก website สำนักงาน ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ.

นางศรีสุรางค์ จันทรมบัติ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ Reg-pr@tu.ac.th

บริการใหม่ของสำนักทะเบียน :

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์แล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง และไม่ต้องเสีย เวลาการทำงานเพื่อมาติดต่อที่มหาวิทยาลัย

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ หมายถึงนักศึกษาที่จบ การศึกษาและได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาโดยสภามหาวิทยาลัย ต้องมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ในระบบบริการทางการ ศึกษาเพื่อรับเอกสารทางการศึกษาคือ ทรานสคริปส์ จำนวน 3 ฉบับ หนังสือสำคัญภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ อย่างละ 3 ฉบับ โดยมีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ดังนี้

1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเลข ทะเบียนนักศึกษาและรหัสผ่าน (รหัสหมุ่นโมเด็ม)
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ถ้านักศึกษาได้รับอนุมัติปริญญา จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะมีเมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิตปรากฏ ขึ้นด้านซ้ายมือ
3. เมื่อคลิกเมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิตจะมีฐานข้อมูลของ นักศึกษาแสดงให้เห็น นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลในส่วน ของที่อยู่ปัจจุบันและสถานภาพการทำงานในปัจจุบันและปฏิบัติ ตามข้อความที่ปรากฏในจอคอมพิวเตอร์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการมารับเอกสารทางการศึกษาซึ่งมี 2 แบบคือการมา รับเอกสารทางการศึกษาด้วยตนเอง และการรับเอกสารทางไปรษณีย์

5. พิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารที่ระบุไว้ (หากไม่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตจะถือว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)

6. กรณีมารับเอกสารด้วยตนเอง หลังจากชำระเงิน 7 วัน ทำการให้นำใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและ หลักฐานการชำระเงินไปติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ทำพระจันทร์ (คณะที่จัดการ เรียนการสอนที่ทำพระจันทร์) และสำนักทะเบียนและประมวลผล ศูนย์รังสิต (คณะที่จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต)

7. กรณีขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน 7 วัน ทำการ สำนักทะเบียนและประมวลผลจะส่งเอกสารทางการ ศึกษาไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม ที่ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ (คณะที่จัดการเรียน การสอนที่ศูนย์รังสิต) หมายเลขโทรศัพท์ 02-986-9086 ต่อ 151-154 และฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ทำพระจันทร์ (คณะ ที่จัดการเรียนการสอนที่ทำพระจันทร์) หมายเลขโทรศัพท์ 02-613-3717-9

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกคน สมัครเป็นสมาชิก website สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบนี้ด้วยค่ะ...ธรรมศาสตร์รักกัน...ธรรมศาสตร์ รักกัน.

คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ, นายเกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล, นางดวงรัตน์ เอนกเวียง, นางอังคณา เวทาวรินทร์, นางลักขณา โกเมนเอก, นางสาวสุวิทย์ เมฆา, นางกาญจนา โพบุญเรือง, นางสาวสาริยา นวมจิต กองบรรณาธิการ : นางศรีสุรางค์ จันทรมบัติ หัวหน้ากองบรรณาธิการ, นางผกาพันธ์ โสตามุข เลขานุการกองบรรณาธิการ, นางณภัทร เจริญไชย ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ, นายปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ